

สรุปข่าวประจำวันที่ 5-11 กุมภาพันธ์ 2563

### “พาณิชย์” ตั้งเป้าส่งออกข้าวปี 63 ปริมาณ 7.5 ล้านตัน พร้อมลุยพัฒนาข้าวพื้นนุ่มขายสู้คู่แข่ง

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในปี 2563 กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ที่ปริมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2562 ที่ส่งออกได้ 7.58 ล้านตัน เพราะคาดว่า ผลผลิตข้าวไทยปีนี้จะลดลงมาก จากปัญหาภัยแล้ง รวมถึงค่าเงินบาทแข็งค่ามากกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม อินเดีย และต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าคู่แข่ง ทำให้ราคาข้าวไทยแพงกว่าคู่แข่งมาก และผู้ซื้อหันไปซื้อข้าวจากคู่แข่งแทน อีกทั้งจีน ซึ่งเคยเป็นผู้นำเข้า แต่ปัจจุบันได้กลายมาเป็นผู้ส่งออกและแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในบางประเทศ โดยเฉพาะแอฟริกา เพราะมีสต็อกข้าวปีนี้มากกว่า 120 ล้านตัน รวมถึงข้าวไทยไม่มีความหลากหลายมากพอ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายกลุ่ม จึงทำให้ตลาดข้าวบางชนิดกลายเป็นของคู่แข่งแทน โดยเฉพาะข้าวพื้นนุ่ม จึงต้องมีการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหา เพื่อไม่ให้กระทบต่อการส่งออกข้าวของไทย

“กระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแผนงานพัฒนาศักยภาพการแข่งขันข้าวไทย โดยจะเน้นการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด อย่างปัจจุบัน ผู้ซื้อหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย ฮองกง หรือแม้แต่จีน ต้องการข้าวพื้นนุ่ม ที่มีความนุ่ม ซึ่งข้าวหอมมะลิไทยก็ใช้ แต่มีราคาแพง จึงต้องพัฒนาข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์อื่นเข้ามาทำตลาดแข่งกับข้าวพื้นนุ่มของคู่แข่งที่ราคาถูกกว่า โดยจะมีการประชุมร่วมกันในวันที่ 14 ก.พ.นี้” นายกีรติกล่าว

โดยข้าวพื้นนุ่มของไทยที่จะเร่งพัฒนาเพื่อผลักดันเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มเติม เช่น ข้าว กข 79 ซึ่งเป็นข้าวขาวสายพันธุ์ใหม่ ที่มีความนุ่มกว่าข้าวขาวสายพันธุ์อื่นของไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และน่าจะแข่งขันได้กับข้าวพื้นนุ่มของเวียดนาม อย่างข้าวหอมพวงเวียดนาม ที่ตลาดต่างประเทศกำลังนิยมบริโภคได้ เพราะราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิไทย โดยขณะนี้อยู่ในขั้นทดลองปลูก และน่าจะเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ได้เร็วๆ นี้ ซึ่งผู้ส่งออกแจ้งว่า ผลิตได้เท่าไรจะรับซื้อทั้งหมด เพื่อนำไปทำตลาดแข่งกับคู่แข่ง

นอกจากนี้ จะมีการทบทวนมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการซื้อของลูกค้าให้ได้มากที่สุด และให้สอดคล้องกับบริบทการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงไป จากปัจจุบัน กำหนดเป็นมาตรฐานบังคับสำหรับข้าวหอมมะลิไทย โดยต้องเป็นข้าวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 มีเนื้อข้าวหอมมะลิไม่น้อยกว่า 92% อีก 8% เป็นข้าวชนิดอื่นผสม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ จะประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเกษตรกร ผู้ส่งออก เพื่อทบทวนมาตรฐานดังกล่าววันที่ 13 ก.พ.นี้

สำหรับแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในปี 2563 กรมฯ จะเดินหน้าดำเนินการทั้งในรูปแบบการจัดคณะผู้แทนการค้าเดินทางไปประชาสัมพันธ์ในประเทศต่างๆ ทั้งที่เป็นลูกค้าหลัก อย่างมาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และตลาดที่มีศักยภาพที่จะนำเข้าข้าวไทย เช่น แอฟริกา รวมถึงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทย

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวได้เป็นดับ 2 ของโลก ที่ปริมาณ 7.5 ล้านตัน ลดลง 32.50% จากปี 2561 ที่ส่งออกได้ 11.23 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 25% โดยส่งออกไปเบเนน

มากที่สุดถึง 1.07 ล้านตัน คิดเป็น 14% ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด ตามด้วยแอฟริกาใต้ 0.73 ล้านตัน สัดส่วน 9% สหรัฐฯ 0.56 ล้านตัน สัดส่วน 7.3% ส่วนชนิดข้าวที่ส่งออกมากที่สุด คือ ข้าวขาว 3.17 ล้านตัน สัดส่วน 41% ตามด้วย ขาวนึ่ง 2.23 ล้านตัน สัดส่วน 29% ข้าวหอมมะลิ 1.1 ล้านตัน สำหรับประเทศที่ส่งออกมากที่สุดในโลก คือ อินเดีย 10.6 ล้านตัน ส่วนอันดับ 3 เวียดนาม 6.85 ล้านตัน ปากีสถาน 4.6 ล้านตัน และสหรัฐฯ 3.05 ล้านตัน

ขณะที่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 ก.พ.2563 ไทยส่งออกข้าวแล้ว 699,000 ตัน ลดลง 39% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ 1.1 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 399 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 28% หรือคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 11,963 ล้านบาท ลดลง 33%

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## **แก้ส่งออกข้าวไทยหลุดแชมป์ “ประภัตร” ถกเอกชน 14 ก.พ. พร้อมอัดงบประมาณพันธุ์ 200 ล้าน**

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิต และการตลาดข้าว ว่า ที่ผ่านมาไทยสูญเสียแชมป์การส่งออกต่อเนื่อง 2-3 ปี ดังนั้นจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนมาหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไทยให้สอดคล้องและตรงต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลก

ทั้งนี้ จึงได้สั่งการทุกหน่วยงานรวบรวมปัญหาและแนวทางแก้ไข เพื่อมาระดมสมองหาทางออกร่วมกัน ในวันที่ 14 ก.พ.นี้ โดยเบื้องต้น จะมีการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ เป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ หอมมะลิ หอมไทย ข้าวขาวนึ่ง ข้าวขาวแข็ง และข้าวเหนียว เพื่อค้นหาพันธุ์ที่เหมาะสม หลังจากนั้นจะแบ่งพื้นที่ปลูกตามโซน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปริมาณที่ตลาดต้องการ โดยเรื่องนี้กรมการข้าวต้องประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ รวมทั้งต้องสำรวจข้อมูลในแต่ละจังหวัดว่า สามารถปลูกข้าวชนิดใดได้บ้าง ทั้งหมดต้องสรุปผลให้แล้วเสร็จภายในเดือนก.พ.นี้ และต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ให้เริ่มปลูกได้ในปี 2564 ด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมซึ่งมีตัวแทนจากสำนักงบประมาณร่วม ยังเห็นชอบที่จะเพิ่มงบประมาณ ด้านวิจัยพัฒนาพันธุ์อีก 200 ล้านบาท ในปี 2563 ถือเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จากเดิมที่งบประมาณส่วนนี้ถูกตัดออกไป ทำให้การวิจัยและพัฒนาเดินหน้าได้ไม่เต็มที่

“ปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวเพียง 7.5 ล้านตันต่อปี จากเดิม 10 ล้านตันต่อปี หรือลดลงกว่า 30% แต่ไทยยังมีฐานลูกค้าเดิมที่เหนียวแน่นในหลายประเทศ เนื่องจากข้าวไทยมีความโดดเด่นเรื่องคุณภาพ แต่สมัยนี้ปัจจัยที่มีผลต่อการนำเข้าข้าวของต่างประเทศ คือ ราคาถูก และคุณภาพที่ดี ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ทำนายของไทย” นายประภัตรกล่าว

สำหรับ สถานการณ์ภัยแล้ง จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในปีนี้ปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 10-15% และยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่ ส่งผลให้การทำงานในปีนี้อาจต้องยืดเวลาออกไป ซึ่งจะมีผลกระทบกับการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างแน่นอน รวมทั้งเสี่ยงต่อคุณภาพต่ำลง และผลผลิตมีน้อยลง

นายประภัตร กล่าวต่อว่า จากปัญหาดังกล่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในเรื่องนี้ โดยสั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วงฤดูแล้ง อาทิ

ส่งเสริมให้ปลูกพืชไร่ และเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น โดยทางกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้กรมส่งเสริมการเกษตร และ กรมการข้าว เปิดผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายสู่ชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ราคาผลผลิตข้าวดีขึ้นอีกด้วย  
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **ฮ่องกงแย่งซื้อข้าวหอมมะลิไทยจนขาดตลาด หลังกังวลไวรัสระบาด**

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจาก สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองฮ่องกง ว่าผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาได้ส่งผลให้หน้ากากอนามัย และข้าวในซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกบางแห่งขาดแคลน หลังจากพบว่ามี ประชาชนแย่งกันซื้อเพื่อเก็บไว้บริโภค

โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทยที่พบว่ามีความต้องการสูงมากแย่งกันซื้อ ดังนั้นมั่นใจว่ายอดการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปตลาดฮ่องกง ซึ่งถือเป็นแหล่งนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐ มีโอกาสขยายตัวได้ดี เนื่องจากข้าวเป็นสินค้าบริโภคหลักที่มีความจำเป็นในการบริโภคในฮ่องกง

"อย่างไรก็ตามสถานการณ์ข้าวในห้างซูเปอร์มาร์เก็ตในฮ่องกงนั้นตึงเครียด ฮ่องกงและผู้ส่งออกข้าวไทยได้มีการหารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวฮ่องกงรายใหญ่ 4 แห่งแล้วเกี่ยวกับความต้องการข้าวที่เพิ่มเพื่อการสำรองที่เพียงพอ"

นอกจากนี้ยังพบอาหารประเภทอื่นๆในตลาดฮ่องกงก็มีความต้องการสินค้าที่สูงเช่นกัน และมั่นใจว่าราคาบางรายการอาจมีการสั่งซื้อจากประเทศไทยเพิ่มอีกหลายเปอร์เซ็นต์ เพราะสินค้าที่ส่งมาจากจีนจะมีปริมาณที่น้อยลง

นางชนันท์สร พิศาลภิกงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กล่าวว่า ในระยะหลังประชาชนจำนวนมากต่างแย่งกันซื้อข้าวบวชขึ้นวางสินค้าในร้านค้าปลีกบางแห่งมากขึ้น เนื่องจากมีความกังวลสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และบางคนซื้อเพื่อกักตุนไว้ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาทางผู้ประกอบการไม่สามารถขนส่งข้าวให้ร้านค้าปลีกได้ทัน แม้จะเป็นเหตุการณ์ชั่วคราว แต่ทางรัฐบาลของฮ่องกงได้ขอความร่วมมือจากประชาชนไม่ให้ตื่นตระหนกซื้อสินค้าไปกักตุนมากเกินไป

ขณะเดียวกัน ผู้บริหารสูงสุดฮ่องกง ได้ออกมายืนยันว่าแล้ววามาตรการปิดด่านชายแดนเพิ่มเติมในฮ่องกงจะไม่ส่งผลกระทบต่อการณ์ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารในฮ่องกงเนื่องจากการปิดด่านชายแดนดังกล่าวเป็นเพียงการควบคุมผู้โดยสารในการเข้าออกเท่านั้น โดยไม่มีผลต่อการขนส่งสินค้า พร้อมทั้งชี้แจงเพิ่มเติมว่าสาเหตุที่ขึ้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าปลีกที่ว่างเปล่านั้นเป็นเพราะข้าวไม่ได้ถูกนำมาเติมในคลังสินค้าได้ทันต่อความต้องการของประชาชน และที่สำคัญรัฐบาลฮ่องกงได้มีการตรวจสอบการค้าปลีกต่อเนื่อง  
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### **กษ.เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยสู้คู่แข่ง**

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมแนวทางการแก้ไข ปัญหาการผลิตและตลาดข้าวของไทยโดยระบุว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวของไทยให้สอดคล้องและตรงต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันยอมรับว่าตลาดข้าวไทยนั้นมีการแข่งขันสูงมาก อีกทั้งตลาดข้าวไทยได้สูญเสียการ

ครองแชมป์ส่งออกข้าวมา 2 ปีต่อเนื่อง จากเดิมที่ไทยส่งออกข้าว 10 ล้านตัน ต่อปี ลดลงเหลือเพียง 7.5 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมา

ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องเร่งพัฒนาการผลิตและพันธุ์ข้าวรวมถึงคุณภาพ ต้นทุน ให้เทียบเท่ากับตลาดต่างประเทศที่เป็นคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม กัมพูชา และในอนาคตยังมีพม่า ที่จะส่งออกข้าวเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับข้าวส่วนใหญ่ของไทยเป็นข้าวขาวแข็ง ไม่เป็นที่นิยมของตลาดต่างประเทศ จึงต้องเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพให้ตอบโจทย์ตลาดโลก

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมการข้าวเร่งวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่แม้ว่าปัจจุบันจะมีพันธุ์ข้าวที่พัฒนาคิดค้นใหม่อยู่ในมือแล้วก็ตาม แต่ด้วยสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว จึงต้องพัฒนาให้ไกลกว่าเดิม โดยรัฐจะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการวิจัยให้และยังได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานกลับไปทำแผนรับมือภัยแล้งพร้อมกับจัดโซนนิ่งปลูกข้าวเหมาะสมให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และนำกลับมาเสนอเพื่อเริ่มใช้ในฤดูกาลผลิตหน้าประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 นี้

อย่างไรก็ตามพันธุ์ข้าวที่ตลาดต่างประเทศต้องการเป็นพันธุ์ข้าว نیم เช่น พันธุ์ PSL 07023-CNT-18-2-1-3 (พีเอสแอลซีดี ซีเอ็นที ซีดี หนึ่งแปด ซีดี สอง ซีดี หนึ่ง ซีดี สาม) ซึ่งเกษตรกรจังหวัดพิจิตรได้ทดลองปลูกพบว่ามีความสูงให้ผลผลิตสูง 1,400 กิโลกรัมต่อไร่และไม่ไวต่อแสง

ที่มา INN NEWS

## **“พาณิชย์” อัปเดตสถานการณ์ขนส่งในจีน-ฮ่องกง เปิดทำการเป็นปกติแล้วทั้งท่าเรือ-ด่านศุลกากร**

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การขนส่งสินค้าของจีนและฮ่องกง ว่า ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั้งในจีนและฮ่องกง ที่ได้รายงานสถานการณ์การขนส่งสินค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยท่าเรือสินค้าและด่านศุลกากรส่วนใหญ่ได้เปิดทำการเป็นปกติตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.2563 แต่บางแห่งยังไม่เปิดทำการ ซึ่งกรมฯ ขอให้ผู้ประกอบการไทยตรวจสอบสถานการณ์กับคู่ค้าและผู้ให้บริการด้านการขนส่งอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อไม่ให้เกิดกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทย

สำหรับรายละเอียดการเปิดให้บริการท่าเรือและด่านศุลกากร มีดังนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว แจ้งว่า ท่าเรือและด่านศุลกากรในมณฑลกวางตุ้งและมณฑลไห่หนานเปิดทำการตามปกติ โดยเจ้าหน้าที่จะกลับเข้าทำงานเต็มรูปแบบในวันที่ 10 ก.พ.2563 ในขณะที่หน่วยงานต่างๆ ในมณฑลหูเป่ย์จะเปิดทำการในวันที่ 14 ก.พ.2563

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง รายงานว่า ด่านชายแดนของจีนในมณฑลยูนนานทั้งด่านเหอโข่ว (จีน-เวียดนาม) ด่านย้อฮาน (จีน-สปป.ลาว) และด่านรุ่ยลี่ (จีน-เมียนมา) เปิดทำการและอนุญาตให้ประชาชนเดินทางผ่านเข้า-ออกได้ตามปกติ ขณะที่ด่านชายแดนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ด่านลาวโกของเวียดนามห้ามบุคคลสัญชาติจีนเดินทางเข้าเวียดนาม ด่านบ่อเต็นของ สปป.ลาว งดออกวีซ่าให้แก่นักท่องเที่ยวจากจีนชั่วคราว แต่ยังคงอนุญาตให้มีการขนส่งสินค้าประเภทการค้าทั่วไปได้ สำหรับด่านมุเซของเมียนมา อนุญาตให้บุคคลสัญชาติจีนและเมียนมาเดินทางเข้า-ออกได้ แต่เพิ่มมาตรการคัดกรองทางสาธารณสุข

ขณะที่สำนักงานฯ ณ นครเซี่ยงไฮ้ รายงานว่า ด่านศุลกากรและท่าเรือในเซี่ยงไฮ้เปิดดำเนินการตามปกติ เพียงแต่อาจมีเจ้าหน้าที่เข้าทำงานจำนวนน้อยลงจนถึงวันที่ 10 ก.พ.2563 แต่จากนั้นจะเป็นปกติ , สำนักงานฯ ณ



เมืองเซี่ยเหมิน แจ้งว่า ท่าเรือและด่านศุลกากรในมณฑลฝูเจี้ยนเปิดทำการปกติ โดยทางการของมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจียงซีกำหนดให้หน่วยงานต่างๆ เปิดทำการวันที่ 10 ก.พ.2563 , สำนักงานฯ ณ เมืองหนานหนิงและเมืองชิงต่าว รายงานว่า ท่าเรือและด่านศุลกากรเปิดทำงานปกติตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ.2563 สำนักงานฯ ณ นครเฉิงตู ให้ข้อมูลว่า ด่านศุลกากร ท่าอากาศยาน และท่าเรือ เปิดดำเนินการตามปกติ และคาดการณ์ว่าเมื่อทุกหน่วยงานเปิดทำการในวันที่ 10 ก.พ.2563 มาตรการป้องกันโรคระบาดจะมีความเข้มข้นยิ่งขึ้น

ในส่วนของสำนักงานฯ ณ เมืองฮองกง ระบุว่า ท่าเรือสินค้าเปิดให้บริการตามปกติ แต่ด่านตรวจคนเข้าเมืองปิดด่านที่เข้าจากประเทศจีนทั้งหมด รวมทั้งที่เดินทางจากเซินเจิ้น และได้ออกประกาศให้ข้าราชการทำงานที่บ้านติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

## นักท่องเที่ยวหวงหวงสะเทือนค้าข้าวในประเทศ

ไวรัสโคโรนาเขย่าธุรกิจค้าข้าวในประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อให้การบริโภคลดลง นายโรงสีฯ เตือนสมาชิกปรับตัว วอนเจ้าหน้าที่ด่านสกัดล้น “ข้าวเหนียว-ปลายข้าว” เข้ามาป่วนประเทศ หลังเกิดวิกฤติเชื้อไวรัสโคโรนาส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้หายไปเป็นจำนวนมากนั้น

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ได้รับข้อมูลจากสมาชิกสมาคมโรงสีข้าวไทยที่จำหน่ายข้าวสารบริโภคภายในประเทศ ว่าได้รับผลกระทบการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ลดลงจำนวนมาก มีผลกระทบต่อจำหน่ายสินค้าข้าวภายในประเทศ

“ปกติคนไทยบริโภคข้าวเฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อ 1 คนต่อปี ซึ่งการมาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เป็นตัวบวกในเรื่องของการบริโภคข้าว ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวลดลงก็จะมีผลกระทบทำให้ปริมาณการบริโภค ลดลงตามสัดส่วน ของนักท่องเที่ยวที่ลดลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของปริมาณการจำหน่ายและราคา”

อย่างไรก็ตามนายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า ขณะนี้สมาคมฯก็ได้รับแจ้งจากสมาชิกว่า ได้มีการลักลอบนำข้าวจากเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะข้าวสารเหนียวและปลายข้าว เข้ามาเป็นจำนวนมากก็จะต้องฝากเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบดูด้วยหากไม่มีการเข้มงวดปล่อยให้มีการลักลอบก็จะสร้างความปั่นป่วนในเรื่องของปริมาณและราคาภายในประเทศทั้งข้าวสารและข้าวเปลือก

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## แก๊งปลอมเมล็ดพันธุ์ข้าวระบาด

สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจ ทางสมาคมได้รับการร้องเรียนจากชาวนาภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าโดนแก๊งชายข้าวปลอมเมล็ดพันธุ์ข้าวระบาดหนัก เลขทะเบียนประจำพันธุ์ทางการค้า (เลข พ.พ.) ที่ตรวจสอบจากใบเสร็จปลอม ล่าสุดได้แจ้งไปทางสารวัตรข้าวให้ตรวจสอบ อีกด้านหนึ่งจะไปสอบถามเกษตรกรว่าซื้อมาจากที่ไหน

นายสุเทพ คงมาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) กล่าวต่อเรื่องนี้ว่า สังเกตว่าถุงที่ใส่เมล็ดพันธุ์ข้าวมีลักษณะที่คล้ายกับถุงกรมการข้าวไม่เหมือนสักทีเดียว แต่ก็มีกระบวนการนำถุงของกรมการข้าวไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วนำมาบรรจุถุงแล้วขาย ดังนั้นอยากจะเตือนชาวนาให้ไปซื้อ

ร้านค้าน่าเชื่อถือ เพราะจะได้ทราบแหล่งที่มาชัดเจนว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหรือข้าวดอกมะลิ105 ปีนี้พันธุ์ข้าวขาดแคลนจะต้องมีใบเสร็จให้ชัดเจนว่าไปซื้อจากร้านไหนมา

“อย่าไปซื้อจากพ่อค้าเร่ แล้วราคาที่ขายก็ไม่ใช้ราคาถูก เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ปลอมซึ่งไม่ใช่ของจริง อาจจะเป็นกข6 จริง หรือข้าวดอกมะลิ105 แต่ไม่ได้มาตรฐาน หวานไปแล้วอาจจะไม่ออก หรือออกแล้วเมล็ดพันธุ์ข้าวมีปลอมปนไม่ใช่เมล็ดพันธุ์”

นายสุเทพ กล่าวว่า ช่วงนี้ชาวนาจะเริ่มซื้อเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้หว่านปลายเดือนเมษายน หรือเดือนพฤษภาคม ดังนั้นกรมการข้าว จะต้องส่งสารวัตรลงไปเข้มงวดกวาดค้นช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับชาวนาด้วยที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### ปีกรมการข้าวสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมระบาด

นายเกษม ผลจันทร์ นายกษมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ข้าวที่เกิดขึ้นคาดว่ากรมการข้าวจะต้องทราบ เพราะดูจากรูปแบบและโลโก้พยายามเลียนแบบให้ดูเหมือนว่าเป็นของกรม เพราะว่าเป็นส่วนที่ดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวปลอมจะต้องชนิดพันธุ์ข้าวที่ขายในตลาดได้ราคาแพง ชาวนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และภาคเหนือมีแรงจูงใจที่ต้องการปลูกมาก เพราะฉะนั้นตรึงนี้กรมมีกองตรวจสอบอยู่แล้ว ก็คือ "สารวัตรข้าว" เมื่อตรวจสอบดูแล คาดว่าคงทราบเรื่องแล้วว่าจะดำเนินการอย่างไร

“ในส่วนของสมาคมเองคนที่อยู่ในระบบมีการพูดคุยกันอยู่ตลอด ซึ่งผู้ประกอบการเองถ้าไปผลิตเมล็ดข้าวปลอมปน ทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่าจะมีความผิด แต่ในส่วนที่ของแก๊ง หรือก๊วนที่ทำ กรมการข้าวจะต้องทราบเพราะไม่ใช่เพิ่งมีเป็นครั้งแรก มีอยู่ตลอดโดยเฉพาะราคาข้าวแพง อย่าง พันธุ์ข้าวเหนียว กข6 และ พันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 เท่านั้น”

นายเกษม กล่าวว่าอีกว่า ในบริบทของผู้ประกอบการเองจะผลิตเฉพาะข้าวไม่ไวแสง จะเป็นส่วนใหญ่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่สมาชิกของสมาคม แก๊งที่ทำงานเป็นขบวนการ ผมคิดว่าน่าจะมีการตรวจสอบได้ไม่ยากอยู่ที่กรมจะดำเนินการอย่างไรเท่านั้นเอง ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### กรมเห็นชอบแนวทางปฏิบัติการขายข้าว G to G เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ-โปร่งใสมากขึ้น

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแนวทางปฏิบัติการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government: G to G) เพื่อแก้ปัญหา G to G ปลอม ตามที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอ เพื่อให้การทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใสมากขึ้น และสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการค้าข้าวของประเทศในปัจจุบัน ซึ่งรัฐบาลของประเทศที่จะทำสัญญาซื้อขายข้าวกับรัฐบาลไทยจะต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดำเนินการแทนรัฐบาลเท่านั้น เว้นแต่บางประเทศมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวเพียงหน่วยงานเดียว

“เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เพราะบางประเทศจะงงที่จะซื้อข้าวจากรัฐบาลเท่านั้น” น.ส.รัชดา กล่าว

โดยในขั้นตอนการทำสัญญาซื้อขาย อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศจะเป็นผู้เจรจาหรือเข้าร่วมการประมูลแบบ G to G และลงนามทำสัญญาซื้อขายข้าวในนามรัฐบาลไทย ซึ่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศต้องนำเสนอการเจรจาเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ นบข. พิจารณาให้ความ

เห็นชอบการเสนอขาย การเจรจาต่อรองราคา การตกลงเงื่อนไขในสัญญา แนวทางจัดหาข้าวเพื่อส่งมอบ ก่อนการดำเนินการ

"เป็นการป้องกันไม่ให้อำนาจบริหารปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องนี้" น.ส.รัชดา กล่าว

รองโฆษกฯ กล่าวว่า ในกรณีที่ข้าวในสต็อกของรัฐบาลไม่เพียงพอ ให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดหาข้าวเพิ่มเติมและส่งมอบตามสัญญา และกรณีรัฐบาลไม่มีข้าวในสต็อกที่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ ให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดหาและส่งมอบข้าวตามสัญญา

สำหรับการชำระเงินต้องเป็นการชำระเงินระหว่างประเทศ เช่น การเปิด Letter of Credit (L/C) และการโอนเงินระหว่างประเทศ (Telegraphic Transfer: T/T) เป็นต้น ซึ่งสามารถตรวจสอบที่มาของเงินได้ โดยมีเอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมทางการเงินจากธนาคารทั้งของไทยและธนาคารของประเทศคู่ค้า

ส่วนการส่งมอบข้าวนั้น รัฐบาลไทยจะต้องมีการส่งออกข้าวไปประเทศคู่ค้าจริง โดยมีหลักฐานสำคัญคือ ใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรแบบ อ.2 (สินค้าข้าว) ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศที่ระบุว่าเป็นการส่งออก "ข้าวรัฐบาล"

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **นาข้าว-โรงสีได้อ่วมแสนไร่ น้ำเค็มหนุนผลผลิตหาย 4 พันล้าน**

นายสมศักดิ์ พานิชย์ เจ้าของนาข้าวและโรงสีทิพย์พานิช ในฐานะประธานชมรมโรงสีข้าวระโนด จ.สงขลา เปิดเผย ประชาชาติธุรกิจว่า ขณะนี้ชาวบ้านที่อาศัยน้ำจืดจากทะเลสาบสงขลา กำลังได้รับความเดือดร้อนหนัก เนื่องจากมีน้ำเค็มหนุนสูงขึ้นมาไล่น้ำจืดในทะเลสาบสงขลา ทำให้มีความเค็มเกินขนาดไม่สามารถทำนา เลี้ยงปศุสัตว์ และอุปโภคบริโภคได้ จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานข้าวนปี 2563 ประมาณ 100,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอระโนด ประมาณ 70,000-80,000 ไร่ และที่เหลือเป็นพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอลี้หินนคร

ส่วนพื้นที่นาข้าวที่ได้รับผลกระทบประมาณ 100,000 ไร่ ปกติสามารถให้ผลผลิตข้าวได้ประมาณ 700 กิโลกรัม/ไร่ ดังนั้น คาดว่าผลผลิตข้าวประมาณ 70,000 ตันจะต้องหายไป ส่งผลต่อนาข้าว โรงสีข้าว การค้าข้าวทั้งในประเทศ และการส่งออกต่างประเทศได้รับผลกระทบไปด้วย ฯลฯ เท่ากับเม็ดเงินจากการค้าข้าวจะหายไปประมาณกว่า 4,000 ล้านบาท รวมไปถึงภาคเกษตร พืชผัก ปศุสัตว์ ประมง เช่น การเลี้ยงวัว ควาย แพะ และปลาน้ำจืด

"ภาวะน้ำเค็มในทะเลสาบสงขลา นอกจากส่งผลกระทบต่อชาวนาแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำจืด เช่น กุ้งก้ามกราม ปลาตูก ปลาสด ปลาตะเพียน ปลาหมอ แม้กระทั่งปลาบึก ฯลฯ ซึ่งขณะนี้ปรากฏว่าเริ่มสูญหายไป ดังนั้น ทางออกที่แก้ไขปัญหานี้เฉพาะหน้าได้ในระดับหนึ่ง คือ ระดมผันน้ำจากลุ่มน้ำอ่าวปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และแหล่งน้ำจืดในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง และลุ่มน้ำทะเลน้อย พรุควนเคร็ง จ.พัทลุง ประการสำคัญภาครัฐบาลควรจะต้องวางมาตรการระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำในทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน" นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์กล่าวต่อไปว่า จากสภาพความสูญเสียเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อสินเชื่อโรงสีข้าว เกษตรกรที่กู้จากสถาบันการเงินมาประกอบกิจการ ทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นที่จะชำระต้องกลายเป็นภาระที่จะต้องลงมาช่วยกันดูแลแก้ไขในเรื่องนี้

นายสุทธิพร กาฬสุวรรณ นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวและกลุ่มชาวนาภาคใต้ และอุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ชัดเจนว่าเกิดภาวะขาดแคลนน้ำจืดเพื่อใช้ทำนาบริเวณพื้นที่ทำนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังมีพื้นที่นาข้าวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณกว่า 100,000 ไร่ จะได้รับผลกระทบเช่นกัน

“ชาวนาภาคใต้ ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาร่วม 2 ปี รวม 4 รอบผลิต ทั้งหมดส่งผลกระทบต่อการค้าส่งออก และกระทบต่อเศรษฐกิจ ซึ่งทางรอดต้องรอดฝนตกหนักลงมาระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และหากฝนไม่ตกลงมา รัฐบาลเร่งดำเนินการระดมผันน้ำ ให้ไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา”

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานตัวเลขพื้นที่และผลผลิตการปลูกข้าวนาปีในปี 2561 ที่ความชื้น 15% ว่า ภาพรวมภาคใต้มีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั้งหมด 780,513 ไร่ มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 778,580 ไร่ มีผลผลิตรวมกัน 373,598 ตัน เฉพาะจังหวัดสงขลา มีเนื้อที่เพาะปลูก 201,942 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 201,869 ไร่ ผลผลิต 112,681 ตัน ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่เพาะปลูก 252,075 ไร่ เนื้อที่เก็บเกี่ยว 250,846 ไร่ ผลผลิต 120,141 ตัน

ขณะเดียวกัน ได้มีรายงานสถานการณ์การผลิตข้าวปีการผลิต 2562/63 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 คาดการณ์พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั้งหมด 59.93 ล้านไร่ ซึ่งมีผลผลิตทั้งหมด 24.32 ล้านตัน ซึ่งจะมีผลผลิตต่ำกว่าเป้าหมายที่เคยกำหนดไว้ 1.15 ล้านตันข้าวเปลือก ทั้งนี้ ผลผลิตข้าวลดลงจากที่เคยคาดการณ์ไว้ เพราะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในช่วงต้นฤดูเพาะปลูกเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 ก็ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลและคาจิกิ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด มีการระบาดของโรคไหม้คอรวงทำให้เกิดผลเสียหาย  
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

### **“พาณิชย์”เคาะชดเชยส่วนต่างข้าวงวดที่ 14 เหลือ 3 ชนิดได้เงิน หลังราคาตลาดพุ่ง**

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2563 ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 14 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 3 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกหอมมะลิ ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่จ่ายชดเชยส่วนต่าง เพราะราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน

สำหรับการชดเชยส่วนต่าง เกษตรกรที่แจ้งเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 2-8 ก.พ.2563 จะได้รับการชดเชย โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 8,167.30 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 1,832.70 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาตลาดตันละ 10,166.71 บาท ได้รับส่วนต่างตันละ 833.29 บาท , ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดตันละ 14,678.43 บาท ได้รับชดเชยตันละ 321.57 บาท ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาตลาดตันละ 14,012.95 บาท ไม่ได้รับชดเชย และราคาข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,377.51 ไม่ได้รับชดเชยเช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 14 ราคาข้าวได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เงินชดเชยที่รัฐต้องจ่ายลดลง และมีข้าวที่ต้องจ่ายชดเชยเพียงแค่ 3 ชนิด เพราะราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากมาตรการเสริมที่รัฐบาลได้นำมาใช้ ทั้งการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางตันละ 1,500 บาท ทำให้เกษตรกรชะลอการนำข้าวออกไปขาย การช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการค้าข้าว



ในการรวบรวมข้าวและเก็บสต็อก ทำให้มีการดึงผลผลิตข้าวส่วนเกินออกจากตลาด และผลผลิตข้าวลดลง ทำให้โรงสี และพ่อค้าข้าวแย่งกันซื้อข้าวเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าราคาข้าวจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มงวดต่อไป จะหดเขย่น้อยลงอีก

ส่วนผลจากการคำนวณส่วนต่าง งวดที่ 14 เกษตรกรจะได้รับเงินชดเชยสูงสุด คือ ข้าวเปลือกเจ้า จะได้รับเงินรวม 54,981 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุม ได้เงินรวม 20,832.25 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลิ ได้เงินรวม 4,501.98 บาท

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลได้ประกันรายได้ข้าวเปลือกจำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 15,000 บาท ครั้วเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ต้นละ 14,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท ครั้วเรือนละ 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ต้นละ 11,000 บาท ครั้วเรือนละ 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ต้นละ 12,000 บาท ครั้วเรือนละ 16 ตัน แต่ถ้าเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า 1 ชนิด จะได้สิทธิไม่เกินจำนวนขั้นสูงของข้าวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูงของข้าวชนิดที่กำหนดไว้สูงสุด ที่มา *Commerce News Agency (CNA)*

xx

## **เวียดนาม**

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากมีความต้องการข้าวจากต่างประเทศ ประกอบกับมีความกังวลเกี่ยวกับพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่อาจจะลดลงจากการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเค็มรุกเข้าไปในพื้นที่เพาะปลูกข้าว โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 355-360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจาก 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่วงการค้ารายงานว่า เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เก็บเกี่ยวข้าวฤดูใหม่ (winter-spring crop) ไปแล้วประมาณ 30% ของพื้นที่ และคาดว่าจะมีข้าวออกสู่ตลาดปริมาณสูงสุดในช่วงปลายเดือนนี้

กรมศุลกากรของเวียดนาม (the General Department of Customs) รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2563 เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 560,000 ตัน มูลค่าประมาณ 270.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 12% และมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณ 39% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และปริมาณเพิ่มขึ้น 28.1% มูลค่าเพิ่มขึ้น 38.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับในปี 2563 นี้ ประเทศที่คาดว่าจะยังคงเป็นผู้นำเข้าที่สำคัญประกอบด้วยประเทศฟิลิปปินส์ ขณะที่ตลาดแอฟริกาคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 1 ล้านตัน ประเทศมาเลเซียประมาณ 500,000 ตัน คิวบาประมาณ 300,000-400,000 ตัน อิรักประมาณ 300,000 ตัน จีนประมาณ 400,000 ตัน

ทางด้านนาย Do Ha Nam รองประธานสมาคมอาหารเวียดนาม (Vice Chairman of the Vietnam Food Association) คาดว่าในปี 2563 นี้ จะยังคงเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับการส่งออกข้าวของเวียดนามจากการที่จีนจะยังคงจำกัดการนำเข้าข้าว แต่คาดว่าจะมีโอกาที่จะขยายการส่งออกข้าวไปยังตลาดญี่ปุ่นมากขึ้นจากการที่มีความตกลง CPTPP ซึ่งเวียดนามเป็นสมาชิกในกลุ่มนี้ด้วย

ในขณะเดียวกันประเทศเกาหลีใต้ได้จัดสรรโควตานำเข้าข้าวจากเวียดนามจำนวน 55,112 ตัน และมีโควตาทั่วไปสำหรับทุกประเทศอีก 20,000 ตัน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการขยายการส่งออกไปยังตลาดนี้ด้วย

ในปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) กรมศุลกากรรายงานว่า เวียดนามส่งออกข้าวได้ประมาณ 6.37 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 2.81 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 4.1% แต่มูลค่าลดลงประมาณ 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาส่งออกเฉลี่ยที่ประมาณ 440.7 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงประมาณ 12.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ประเทศที่เวียดนามส่งออกข้าวในปี 2562 รายใหญ่ที่สุดเป็นประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเวียดนามส่งออกประมาณ 2.13 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 884.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 109.52% และ 92.58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ตามด้วยไต้หวัน 583,579 ตัน มูลค่าประมาณ 252.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 111.3% และ 6.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศมาเลเซีย 551,583 ตัน มูลค่าประมาณ 218.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 15.55% และ 0.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศจีน 477,127 ตัน มูลค่าประมาณ 240.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าลดลง 64.2 % และ 64.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศกาน่า 427,187 ตัน มูลค่าประมาณ 212.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าลดลง 15.09% และ 0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศอิรัก 300,000 ตัน มูลค่าประมาณ 154.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณเพิ่มขึ้น 0.03% แต่มูลค่าลดลง 8.43% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ฮองกง 120,760 ตัน มูลค่าประมาณ 63.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 34.96% และ 25.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน) ประเทศสิงคโปร์ 100,474 ตัน มูลค่าประมาณ 53.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 20.88% และ 14.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ที่มา *Oryza.com*

## **กัมพูชา**

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานว่า การส่งออกข้าวในเดือนมกราคม 2563 มีจำนวน 50,540 ตัน (มูลค่าประมาณ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,625 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 52% เมื่อเทียบกับจำนวน 106,139 ตัน ที่ส่งออกได้ในเดือนธันวาคม 2562

ประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือนมกราคม 2563 ประกอบด้วย ประเทศจีนจำนวน 12,540 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 5,617 ตัน มาเลเซีย 4,400 ตัน สหราชอาณาจักร 3,055 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 2,189 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,127 ตัน และประเทศอื่นๆ 20,612 ตัน ซึ่งการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปมีจำนวนรวม 5,269 ตัน ลดลงประมาณ 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกกัมพูชาคาดหวังว่าการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปจะเริ่มดีขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้า เพราะอัตราภาษีนำเข้าจะปรับลดลงจาก 175 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 190 เหรียญสหรัฐฯ) เหลือ 150 ยูโรต่อตัน (ประมาณ 160 เหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งอัตราภาษีใหม่จะเริ่มมีผลในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ (สหภาพยุโรปกำหนดอัตราภาษีนำเข้าจากกัมพูชาและเมียนมาในปีแรกที่มาตรการ Safeguard มีผลคือ 175 ยูโรต่อตัน ปีที่สอง 150 ยูโรต่อตัน และปีที่ 3 ลดเหลือ 125 ยูโรต่อตัน)

สำหรับการส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนมีแนวโน้มลดลงเพราะคาดว่าจะได้รับผลกระทบในระยะยาวจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสในเมืองหูอัน ซึ่งผู้ส่งออกข้าวกัมพูชาบางรายได้ชะลอการส่งออกข้าวไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

ในปี 2019 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวได้ 620,106 ตัน มูลค่า 501 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลงประมาณ 0.97% และมูลค่าลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 626,225 ตัน มูลค่า 524 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2018

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) รายงานว่า กัมพูชากำลังวางแผนที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศคูเวตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายตลาดส่งออกข้าวของกัมพูชา โดยคาดว่าทั้งสองฝ่ายจะเจรจาและได้ข้อสรุปร่วมกันในเร็ววันนี้ และคาดว่าจะมีการทำข้อตกลงซื้อขายในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้

ทางด้านสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodian Rice Federation; CRF) ระบุว่า สหพันธ์กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดข้าวของคูเวตเพื่อพิจารณาแนวทางในการทำตลาดต่อไป โดยในปัจจุบันกัมพูชามีการส่งออกข้าวไปยังตลาดตะวันออกกลางได้แก่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และซาอุดีอาระเบีย

ที่มา *Oryza.com*

### เมียนมา

สหพันธ์ข้าวเมียนมา (the Myanmar Rice Federation; MRF) รายงานว่า ในช่วงประมาณ 4 เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2019-17 มกราคม 2020) ของปีงบประมาณ 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) เมียนมาส่งออกข้าวสารและข้าวหักรวมประมาณ 1.047 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 300.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ประกอบด้วยข้าวสารประมาณ 740,000 ตัน มูลค่าประมาณ 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่งไปยัง 56 ประเทศ และข้าวหักประมาณ 302,000 ตัน มูลค่าประมาณ 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งไปยัง 46 ประเทศ โดยเป็นการส่งไปทางทะเลประมาณ 890,000 ตัน มูลค่าประมาณ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งทางชายแดนประมาณ 150,000 ตัน มูลค่าประมาณ 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยสหพันธ์ข้าวเมียนมา (MRF) ตั้งเป้าหมายส่งออกข้าวในปีงบประมาณ 2019/20 ไว้ที่ 2.5 ล้านตัน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2018/19 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 2.355 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 709.693 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดยุโรปและแอฟริกาผ่านทางทะเล และส่งไปประเทศจีนผ่านทางชายแดน โดยในปี 2017/18 เมียนมาส่งออกข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน ซึ่งมากที่สุดในรอบ 50 ปี

ที่มา *Oryza.com*

### ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม 2563 ราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารขยับสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 15.82 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 310.196 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มจากระดับ 15.79 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 310.52 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.24 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 730.196 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า แต่ลดลงประมาณ 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.31 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 810 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง

จากสัปดาห์ก่อนหน้าที่ 41.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 815.14 เหยียสหรัฐต่อตัน และลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 33.02 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 647.45 เหยียสหรัฐต่อตัน เท่ากับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ลดลงประมาณ 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 36.44 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 714.51 เหยียสหรัฐต่อตัน จากระดับ 36.53 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 718.31 เหยียสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน และลดลง 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา Oryza.com

### อินโดนีเซีย

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (The statistics agency; BPS) รายงานว่า ในปี 2019 มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 54.6 ล้านตัน ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับ 59.2 ล้านตัน ในปี 2018 เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยจากการที่มีฝนตกลงมามากในช่วงต้นปีทำให้เกิดอุทกภัย และในช่วงครึ่งปีหลังเกิดภัยแล้งรุนแรง

ทั้งนี้พื้นที่เพาะปลูกในปี 2019 ลดลงเหลือ 66.75 ล้านไร่ จาก 71.12 ล้านไร่ในปี 2018

ที่มา Oryza.com

### ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 8 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 103,200 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจากสหรัฐฯจำนวน 39,000 ตัน แบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม-20 มิถุนายน 2020 ข้าวกล้องเมล็ดยาว (non-glutinous long grain brown rice) จากไทยจำนวน 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2020

ข้าวสารเมล็ดยาวจากประเทศใดก็ได้ (Global tender) รวม 36,000 ตัน แบ่งเป็นล็อตละ 12,000 จำนวน 3 ล็อต กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน-10 กรกฎาคม 2020 และข้าวกล้องเมล็ดยาวจากประเทศใดก็ได้ (Global tender) รวม 21,000 ตัน แบ่งเป็นล็อตละ 7,000 จำนวน 3 ล็อต กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม-10 กรกฎาคม 2020

การประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 7 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 99,350 ตัน ประกอบด้วยข้าวสารจากสหรัฐฯจำนวน 39,000 ตัน แบ่งเป็น 3 ล็อตๆละ 13,000 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2020 ข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous rice long grain) จากไทยจำนวน 7,200 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาวของไทย 150 ตัน กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม-20 เมษายน 2020 ข้าวเหนียวเมล็ดยาวของไทย 1,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 15 เมษายน 2020 และข้าวสารเมล็ดยาว (non-glutinous rice long grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) รวม 52,000 ตัน แบ่งเป็นล็อตละ 12,000 จำนวน 2 ล็อต และล็อตละ 7,000 ตัน จำนวน 4 ล็อต กำหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2020



ผลปรากฏว่าญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้ 54,350 ตัน แบ่งเป็นข้าวสารจากสหรัฐฯ 13,000 ตัน และจากจีน 12,000 ตัน และข้าวสารจากไทยรวม 28,200 ตัน และข้าวเหนียวรวม 1,150 ตัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ 31 ราย สำหรับราคาประมูลเฉลี่ยอยู่ที่ 77,496 เยนต่อตัน หรือประมาณ 707 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และที่ 83,696 เยนต่อตัน หรือประมาณ 764 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ราคารวมภาษี)

ทั้งนี้ การประมูลแบบ MA ทั้ง 7 ครั้งที่ผ่านมา ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยไปแล้วประมาณ 194,306 ตัน

กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 6 ของปีงบประมาณ 2020 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวประมาณ 30,000 ตัน ปรากฏว่าญี่ปุ่นซื้อข้าวได้ 9,549 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด/ข้าวกล้อง (non-glutinous whole grain/brown rice) จำนวน 6,549 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 4,618 ตัน จีน 100 ตัน อินเดีย 78 ตัน ไต้หวัน 1,280 ตัน และปากีสถาน 473 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,049 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,606 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ยังซื้อข้าวหัก (non-glutinous broken rice) จำนวนรวม 3,000 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 2,500 ตัน และไทย 500 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 667 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,196 เหรียญสหรัฐต่อตัน ทั้งนี้ ทุกการซื้อและขายจะต้องชำระภาษีในอัตรา 8% ด้วย

ทั้งนี้ การประมูลแบบ SBS ทั้ง 6 ครั้ง (รวมครั้งนี้) ผู้ประกอบการไทยสามารถประมูลขายข้าวสารรวม 3,691 ตัน และข้าวหักรวม 2,400 ตัน

สำหรับการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 30,000 ตัน ปรากฏว่าญี่ปุ่นซื้อข้าวได้ 9,075 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด/ข้าวกล้อง (non-glutinous whole grain/brown rice) จำนวน 6,359 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 4,913 ตัน ไทย 288 ตัน จีน 100 ตัน อินเดีย 98 ตัน และไต้หวัน 960 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,049 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,606 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหัก (non-glutinous broken rice) จำนวนรวม 2,716 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 2,216 ตัน และไทย 500 ตัน โดยราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 667 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,089 เหรียญสหรัฐต่อตัน

เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ CPTPP Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2020 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวประมาณ 3,101 ตัน จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP ปรากฏว่าญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวจำนวน 560 ตัน จากประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้การประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวกล้องเมล็ดสั้น (short grain brown rice) จากประเทศออสเตรเลียจำนวน 340 ตัน แบ่งเป็นข้าวเต็มเมล็ด (whole grain brown rice) 300 ตัน ราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,607 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,736 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวหัก (broken rice) 40 ตัน ราคาซื้อเข้าเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,065 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคาขายออกไปเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) ที่ 1,151 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลง

การค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม

## อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงขยับสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2019 เนื่องจากในช่วงนี้มีคำสั่งซื้อจากประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามา ประกอบกับค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 370-375 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 369-373 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า ในปี 2019 อินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 9.87 ล้านตัน ลดลง 18.1% เมื่อเทียบกับ 12.05 ล้านตัน ในปี 2018 ซึ่งต่ำสุดตั้งแต่ปี 2011 การส่งออกไปยังตลาดสำคัญทั้งแอฟริกาและเอเชียลดลง เนื่องจากราคาข้าวที่สูงกว่าคู่แข่ง

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2019/20 อินเดียส่งออกไปประเทศอิหร่านลดลง 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ลดลง 33% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนปาลลดลง 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เยเมนลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เซเนกัลลดลง 90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บังกลาเทศลดลง 94% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ส่งออกไปซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อิรักเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เบนินเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า FCI และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2019/20 (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2019-30 กันยายน 2020) ได้แล้วประมาณ 33.609 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab 10.876 ล้านตัน แคว้น Chhattisgarh 4.355 ล้านตัน แคว้น Haryana 4.355 ล้านตัน แคว้น UP 3.42 ล้านตัน แคว้น Telangana 3.104 ล้านตัน แคว้น Odisha 2.379 ล้านตัน แคว้น AP 2.154 ล้านตัน แคว้น MP 1.535 ล้านตัน และแคว้นอื่นๆ 1.483 ล้านตัน

ในปีการตลาด 2019/20 รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวที่ 42 ล้านตัน ลดลงจากจำนวน 44.331 ล้านตันในปีการตลาด 2018/19 (รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าว 37 ล้านตัน) โดยรัฐบาลได้กำหนดราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 255 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 258 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ขณะที่องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนประมาณ 44.84 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 25.896 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 40.67 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และเพิ่มประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 42.4 ล้านตันในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวนประมาณ 75.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 64.802 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 75.52 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 30.366 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 27% เมื่อเทียบกับจำนวน 23.931 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 32.796 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## ปากีสถาน

ในการประชุม the “Pakistan-Africa Trade Development Conference” ซึ่งจัดโดยองค์กรพัฒนาการค้าของปากีสถาน (Trade Development Authority of Pakistan; TDAP) เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา อดีตประธานสมาคมผู้ส่งออกข้าวปากีสถาน (the Rice Exporters Association of Pakistan; REAP) ระบุว่า นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2014 ประเทศเคนยาได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าข้าวจากปากีสถานที่ 35% ขณะที่การนำเข้าจากประเทศอื่นๆต้องเสียภาษีอัตรา 75% ดังนั้นเขาจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการพิจารณาเรื่องภาษีนำเข้าในอัตราพิเศษอีกครั้งเพื่อให้ปากีสถานส่งออกข้าวไปยังประเทศเคนยาได้มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน เคนยาก็เป็นผู้ซื้อข้าวรายใหญ่ที่สุดของปากีสถาน ซึ่งปากีสถานส่งออกข้าวไปยังเคนยาคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของการส่งออกข้าวทั้งหมด

นอกจากนี้ เขายังเสนอให้ประเทศยাজัดตั้งหน่วยงานที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกข้าวปากีสถานไปยังเคนยาให้มากขึ้นด้วย

ที่มา *Oryza.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2562-4 กุมภาพันธ์ 2563 มีการนำเข้าข้าว 550,948 ตัน ลดลงประมาณ 8.85% เมื่อเทียบกับจำนวน 604,423 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 98,348 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 57.32% เมื่อเทียบกับจำนวน 62,514 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 452,600 ตัน ลดลงประมาณ 16.48% เมื่อเทียบกับจำนวน 541,909 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 44,112 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-4 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 102,701 ตัน ฝรั่งเศส 86,259 ตัน เนเธอร์แลนด์ 74,632 ตัน อิตาลี 38,350 ตัน โปแลนด์ 36,005 ตัน เยอรมนี 34,994 ตัน โปรตุเกส 34,530 ตัน สเปน 30,407 ตัน เบลเยียม 24,445 ตัน บัลแกเรีย 21,830 ตัน สาธารณรัฐเชค 15,044 ตัน สวีเดน 13,490 ตัน สโลวาเกีย 5,533 ตัน โรมานี 4,318 ตัน เดนมาร์ก 3,811 ตัน ฮังการี 3,527 ตัน ออสเตรีย 3,278 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-2 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 59,053 ตัน เพิ่มขึ้น 27.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 33,842 ตัน ลดลง 36.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 22,152 ตัน ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 19,540 ตัน ลดลง 53.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมา 16,853 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากไทยจำนวน 67,966 ตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 64,634 ตัน ลดลง 37.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 45,097 ตัน ลดลง 41.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 35,379 ตัน ลดลง 18.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 32,783 ตัน ลดลง 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหัก (Broken rice) จากเมียนมาจำนวน 89,164 ตัน เพิ่มขึ้น 10.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 14,812 ตัน เพิ่มขึ้น 39.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 10,357 ตัน เพิ่มขึ้น 44.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 8,811 ตัน ลดลง 29.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 8,412 ตัน เพิ่มขึ้น 144.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-2 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น สหราชอาณาจักร 67,077 ตัน เนเธอร์แลนด์ 37,956 ตัน โปรตุเกส 27,354 ตัน เบลเยียม 18,458 ตัน ฝรั่งเศส 18,888 ตัน สเปน 13,386 ตัน อิตาลี 14,120 ตัน เป็นต้น ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ประกอบด้วย เช่น ฝรั่งเศส 66,595 ตัน เยอรมนี 37,452 ตัน เนเธอร์แลนด์ 35,629 ตัน สหราชอาณาจักร 33,446 ตัน อิตาลี 18,209 ตัน เป็นต้น และข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 57,505 ตัน สหราชอาณาจักร 38,890 ตัน ฝรั่งเศส 18,527 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-4 กุมภาพันธ์ 2563 มีการส่งออก 94,141 ตัน ลดลง 5.67% เมื่อเทียบกับจำนวน 99,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 75,693 ตัน ลดลงประมาณ 9.20% เมื่อเทียบกับจำนวน 83,361 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 18,448 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 12.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 16,439 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,945 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-4 กุมภาพันธ์ 2563 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 46,691 ตัน โปรตุเกส 18,152 ตัน สเปน 11,135 ตัน โรมาเนีย 4,338 ตัน บัลแกเรีย 4,344 ตัน เบลเยียม 3,116 ตัน กรีซ 2,014 ตัน โปแลนด์ 1,006 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 607 ตัน เยอรมนี 514 ตัน สโลเวเนีย 462 ตัน เนเธอร์แลนด์ 284 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้น



ประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรีย 6,255 ตัน เป็นต้น

โดยชนิดข้าวที่นำเข้าในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,678 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## อูรุกวัย

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในเดือนแรกของปี 2020 นี้ (มกราคม 2020) อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 92,713 ตัน มูลค่าประมาณ 38 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 97,358 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วยข้าวเปลือก 8,401 ตัน ข้าวกล้อง 916 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 81,300 ตัน และข้าวหัก 2,096 ตัน

โดยประเทศบราซิลเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดมีจำนวน 28,858 ตัน ตามด้วยประเทศคิวบา 25,045 ตัน ประเทศเฮติ 15,000 ตัน ประเทศเปรู 14,378 ตัน ประเทศตุรกี 1,973 ตัน ประเทศชิลี 1,644 ตัน ประเทศเลบเยียม 1,538 ตัน ประเทศสหราชอาณาจักร 864 ตัน ประเทศสเปน 628 ตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา 578 ตัน ประเทศโปรตุเกส 408 ตัน และประเทศอื่นๆ 1,799 ตัน เป็นต้น

ในปี 2019 ที่ผ่านมา (มกราคม-ธันวาคม 2019) อูรุกวัยส่งออกข้าว 892,743 ตัน มูลค่าประมาณ 372 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 6% แต่มูลค่าลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2018 ที่ส่งออกได้ 842,883 ตัน มูลค่าประมาณ 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกประกอบด้วย ข้าวเปลือก 154,263 ตัน ข้าวกล้อง 86,521 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 549,968 ตัน และข้าวหัก 101,991 ตัน โดยประเทศเปรูเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดมีจำนวน 162,524 ตัน ตามด้วยประเทศบราซิล 115,050 ตัน ประเทศเม็กซิโก 106,092 ตัน ประเทศคิวบา 94,003 ตัน ประเทศเวเนซุเอล่า 87,100 ตัน ประเทศอิรัก 62,000 ตัน ประเทศเซเนกัล 57,879 ตัน ประเทศตุรกี 44,747 ตัน ประเทศคอสตาริกา 40,858 ตัน ประเทศเซียร์ร่าลีโอน 35,909 ตัน ประเทศเบลเยียม 25,120 ตัน และประเทศอื่นๆ 61,462 ตัน เป็นต้น

ในปี 2018 อูรุกวัยส่งออกข้าวประมาณ 842,883 ตัน มูลค่าประมาณ 396 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณลดลง 14.14% และมูลค่าลดลง 11.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 981,699 ตัน มูลค่า 446 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ส่งออกได้ในปี 2017 โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในปี 2018 ประกอบด้วยข้าวเปลือก 67,531 ตัน ข้าวกล้อง 99,328 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 614,802 ตัน ข้าวหัก 64,096 ตัน เป็นต้น โดยประเทศอิรักเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 218,300 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 176,960 ตัน ประเทศบราซิล 76,657 ตัน ประเทศเม็กซิโก 80,898 ตัน ประเทศเวเนซุเอล่า 76,694 ตัน และประเทศเซียร์ร่าลีโอน 41,149 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

